
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563 

วันที่  29  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 

************************** 
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายบรรลือ  ปวนเอ้ย 
นายปรีชา  สุริยะแก้ว 
นายจีรศักดิ์  ธนูมาศ 
นายประสพ   ผัสดี 
นายองอาจ  คำเมืองมูล 
นายผจญ  จาคำมา 
นายสมคิด  ดอกเกี๋ยง 
นายประเสริฐ  คำเวียงสา 
นางแสงแก้ว  กุดนาน้อย 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

บรรลือ  ปวนเอ้ย 
ปรีชา  สุริยะแก้ว 
จีรศักดิ์  ธนูมาศ 
ประสพ   ผัสดี 
องอาจ  คำเมืองมูล 
ผจญ  จาคำมา 
สมคิด  ดอกเก๋ียง 
ประเสริฐ  คำเวียงสา 
แสงแก้ว  กุดนาน้อย 

 
 
 

 
 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1.นางศรีมัย    สายัญ   รองประธานสภา  ลา 
หมายเหตุ: สมาชิกสภาเทศบาลว่างลง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากเสียชีวิต และลาออก ยังไม่มีการเลือกตั้งซ่อม 
ตามประกาศ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
ผู้เข้าร่วมประชมุ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวีระชัย  เฮงษฎีกุล 
นายสุรพล  เหลืองสกุล 
นายวิชัย  กุดนาน้อย 
นายเจริญศักดิ์  สุวรรณษา 
นางภาวินี  รัตน์ตยวรา 
นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 
พันจ่าเอกกิตติ  พลติ๊บ 
นางสาวผ่องศรี  วันแก้ว 
นางสาวนันทิพร  ใจเที่ยงตรง 
นางสาวนุชศรา จาอาบาล 
จ่าเอกสุทัศน์  แพทยา 
นายวีรศักดิ์   แจ้งใจ 
นางสาววราพร  ศรีเจริญ 
นางสาวปุญภา  ขุนเตรียม 
น างจิ ร ะ เพ รี ย ว   แ ส งแ ป้ น
นางสาวเบญจมาศ  เป็กกันใจ 
นางสาวศรินิธร  กาวีเปิบ 
นายธนาสาร  ชัยหาญนุกูล 
นางสุรีรัตน์  การปักษ์ 
นางสาวปัณรดา  เพ็งสิน 
นางสาวปาริฉัตร  เรือนทอง 

นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นิติกร 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
พนักงานจ้างเหมา (ธุรการ) 

วีระชัย  เฮงษฎีกุล 
สุรพล  เหลืองสกลุ 
วิชัย  กุดนาน้อย 
เจริญศักดิ ์ สุวรรณษา 
ภาวินี  รัตน์ตยวรา 
วนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 
กิตติ  พลติ๊บ 
ผ่องศรี  วันแก้ว 
นันทิพร  ใจเที่ยงตรง 
นุชศรา  จาอาบาล 
จ่าเอกสุทัศน์  แพทยา 
วีรศักดิ์   แจ้งใจ 
วราพร  ศรีเจริญ 
ปุญภา  ขุนเตรียม 
จิระเพรียว  แสงแป้น
เบญจมาศ  เป็กกันใจ 
ศิรนิธร  กาวีเปิบ 
ธนาสาร  ชัยหาญนุกูล 
สุรีรัตน์  การปักษ์ 
ปัณรดา  เพ็งสิน 
ปาริฉัตร  เรือนทอง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.30 น.  สมาชิกสภาเทศบาลห้วยอ้อ  มาพร้อมกันครบองค์ประชุม 
นางสาวแสงแก้ว  กุดนาน้อย  ในฐานะเลขานุการเทศบาลฯ  จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม  พร้อมทั้งเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  
และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 เรื่องที่ 1 ในวันนี้มีเมื่อแจ้งให้สมาชิกสภาทราบว่ามีสมาชิกสภา 1 ท่าน ได้ยื่น
หนังสือขอลาเนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว และลาเพื่อไปพบแพทย์ตามนัด จึงมีสมาชิก
สภาเข้าร่วมประชุมจำนวน  9 ท่าน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  27  เดือนเมษายน  2563 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณารายงานการประชุม  ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ เพ่ือจะ
ได้มีการขอแก้ไขต่อไป...ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่ประชุม  

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  สมัยวิสามัญ 
ครั้งที่   1 ประจำปี  พ.ศ. 2563  เม่ือวันที่   27  เดือนเมษายน  2563  
เห็นชอบ 9 เสียง   

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่อง ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขอเชิญรอง

นายกเทศมนตรีได้อธิบายหลักการและเหตุผล 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  มีความจำเป็นโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานกิจการสภา งานนิติการ  งาน
ทะเบียนราษฎร  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือทดแทนของเดิมที่
ชำรุดและบางภารกิจงานไม่มีคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน  ในปีงบประมาณ 2563 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับงานดังกล่าว  จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประกอบด้วย 

โอนลด จำนวน 70,600 บาท 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน  หมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 335,280 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 193,380  บาท โอนลดครั้งนี้  70,600 บาท  
คงเหลืองบประมาณ  122,780  บาท 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 70,600 บาท 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล ตามเกณฑ์ราคา
กลางคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงาน
กิจการสภาและงานนิติการ 

2.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 23,800 บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ใน
งานทะเบียนราษฎร 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
งบประมาณ 17,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง งบประมาณ   
4,300 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ  งบประมาณ   2,500 บาท 
3.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 23,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศสาธารณภัย  และงานอ่ืน ๆ  ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
งบประมาณ 17,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง  งบประมาณ   
4,300 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ  งบประมาณ  2,500 บาท 
(รายละเอียดตามที่แนบ) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
หมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ของสำนักปลัด และงานป้องกันฯ  ผมในฐานะ
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่...ขอเชิญ สท.ประเสริฐ       
คำเวียงสา 
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นายประเสริฐ คำเวียงสา ผมเห็นควรสนับสนุนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  แต่อยากทราบว่าจะมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดแล้ว
ก่อนหรือไม่  ในความเห็นของผมควรมีการจำหน่ายก่อนที่จะมีการจัดซื้อ เพ่ือจะได้
ให้เกิดความเรียบร้อยในการจัดเก็บครุภัณฑ์ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง 
นางสาวนันทิพรฯ ขอนำเรียนต่อสภา สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีไปเรียบร้อยแล้ว  และจากการสำรวจพบว่ามีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในบัญชีที่มีการซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่ใช้งาน
ไม่ได้แล้ว ได้มีการรายงานครุภัณฑ์ที่ชำรุดและควรจำหน่ายจำนวน 40 รายการ 
อันเนื่องมาจากไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือเมื่อซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ทางกองคลัง
จะได้ดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายให้แล้วเสร็จได้ใน
เดือนกรกฎาคม 2563 นี้ 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาการอนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว  มีสมาชิก
ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่...หากไม่มีผมขอมติ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบให้ โอนงบประมาณในหมวดครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณ 
70,600 บาท เห็นชอบ  9 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนได้ฝากปัญหาความเดือดร้อนมาแจ้งให้คณะ

ผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไข  หรือเรื่องใดให้แต่ละท่านได้เสนอ...ขอเชิญ
ปลัดเทศบาล 

นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ ขอนำเรียนต่อสภาเทศบาลกรณีท่ีกรมส่งเสริมได้แจ้งเวียนให้มีการจัดโครงการอนุรักษ์ 
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ พันธุ์กรรมพืช โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ  ซ่ึงให้ดำเนินการจัดทำ

โครงการตามแนวพระราชดำรินี้ทุก อปท. ตั้งมีรายงานการประชุมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือ
กำหนดจุดในการดำเนินการตามโครงการ  แล้วส่งให้กรมส่งเสริมฯ คราวแรกได้ส่งเรื่องว่า
จะดำเนินการในโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ  จึงได้นำเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  คณะกรรมการสถานศึกษามีมติว่า เนื่องจากอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ในโรงเรียนภายหลังอาจมีผลกระทบกับการดำเนินการโครงการ  
จึงเสนอให้ใช้สถานที่ดำเนินการที่ ฌาปนสถานเทศบาลตำบลห้วยอ้อแทน มอบโครงการนี้
ให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการสำรวจว่ามีต้นไม้ใดที่ควรอนุรักษ์ เนื่องจากมีรายละเอียดที่
จะต้องใช้ประกอบการเสนอโครงการ หากมีการดำเนินการใดจะได้นำเรียนให้สภาทราบ 
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ต่อไป  หากสมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรโปรดแสดงความคิดเห็น เพ่ือจะได้
นำไปประกอบการพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ ในฌาปนสาถานเทศบาลตำบลห้วยอ้อมีต้นไม้หลายชนิด สามารถที่จะดำเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี...มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่...หากไม่มีผมขอเป็นมติของสมาชิกสภาว่าเห็นควรดำเนินการโครงการ ณ 
ฌาปนสถานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  ขอมต ิ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ณ ฌาปนสถานเทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ  

 สมาชิกท่านใดมีเรื่องทีจ่ะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญ สท.ประเสริฐ  คำเวียงสา 
นายประเสริฐ  คำเวียงสา ผมขอติดตามโครงการที่มีการกันเงิน และโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติว่าอยู่ระหว่าง

ดำเนินการในปีงบประมาณนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
 1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  ปีนี้จะดำเนินการหรือไม ่
 2.โครงการก่อสร้างถนนเลียบลำห้วยแม่กางฝั่งตะวันตก  
 3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 หมู่ 6 
 4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูข้างโรงผลิตน้ำประปา หมู ่7 
 5.โครงการเทลานคอนกรีตหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
 6.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 14 
 7.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 18 
 8.โครงการขยายเขตน้ำประปา  สายแยกดอนมูลถึงโรงเรียนบ้านดอนมูล 
 อยากทราบว่าโครงการต่าง ๆ นี้ได้มีการดำเนินการถึงไหน อย่างไร  
ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ ขอขอบคุณที่สมาชิกสภาได้สนับสนุนในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการโอน

งบประมาณดังกล่าว  ในเรื่องของจำหน่ายขอกำชับให้กองคลังเร่งดำเนินการโดย
ด่วน  กรณีที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ  ของให้กองสาธารณสุขฯ 
และกองช่างเป็นผู้ชี้แจง 

จ่าเอกสุทัศน์ฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
ดำเนินการโอนงบประมาณมาเพ่ือดำเนินการ  และในขณ ะนี้ ได้มีการโอน
งบประมาณแล้ว  จะได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเพ่ือดำเนินการตามโครงการต่อไป 

พันจ่าเอกกิตติฯ กรณีมีการสอบถามโครงการงานก่อสร้างของกองช่าง  มี หลายโครงการได้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเลียบลำห้วยแม่กาง  และโครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจร ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ   

ประธานสภาฯ ผมอยากสอบถามโครงการที่ได้มีการถอนญัตติออกไปก่อนคราวที่แล้ว คือโครงการ
ก่อสร้างถนนเลียบลำห้วยแม่กาง  มีความคืบหน้าอย่างไร 
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นายวีระศักดิ์ ฯ กรณีที่มีการถอนญัตติโครงการก่อสร้างถนนเลียบลำห้วยแม่กาง  ออกไปก่อน และ

ดำเนินการสำรวจการดำเนินการและการออกแบบใหม่แล้ว และเป็นที่ยุติว่าจะ
ดำเนินการเป็นการตอกเสาเข็ม จากงบประมาณ 1,990,000 บาท อาจไม่
เพียงพอ  จะต้องมีการจัดทำเป็นระยะ ซึ่งจากงบประมาณ 1,990,000 บาท จะ
ดำเนินการได้ทั้งสิ้นจำนวน  86 เมตร สำหรับระยะต่อไปอาจต้องในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป  เพ่ือจะได้ดำเนินการได้ทั้งหมด  ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้อง
ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถนำมาเสนอ
ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะนำเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่... สท.ประเสริฐ  คำเวียงสา 
นายประเสริฐ คำเวียงสา ผมหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ในการประชุมครั้งหน้า ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

แท่งเข็มที่จะเจาะต้องเจาะขอบหรือเจาะกลางลำน้ำ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ กองช่างไดช้ี้แจง 
นายวีระศกัดิ์  แจ้งใจ การเจาะแท่งเข็มจะเจาะที่ขอบลำห้วย  แล้วางแท่นคอนกรีต กันดินแต่เนื่องด้วย

ระยะทางตั้งแต่สถานหน้าเจ้าแม่จามเทวี ถึงสะพานข้ามไปบ้านนาไผ่  หมู่ที่ 13 มี
ระยะทางค่อนข้างยาว  อาจต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร จึงต้องมีการแบ่งทำ
ที่ละช่วง หากปีงบประมาณใดมีงบประมาณมากจะได้ดำเนินงานการระยะทาง
ที่มากข้ึน  ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึน้อยูก่ับสถานะทางการเงินของเทศบาลด้วย 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะนำเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่... สท.จีรศักดิ์  ธนูมาศ 
นายจีรศักดิ์ ธนูมาศ ผมขอเสริมที่ สท.ประเสริฐ  ได้ถามอยากทราบว่ามีการวางแผนในการดำงาน

โครงการนี้แล้วหรือไม่  เช่น เมื่อมีการเข้าแผนพัฒนาเทศบาลแล้ว  ผ่านสภา
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว  ในระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนี้ 
จะสามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่ เพราะช่วงระหว่างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม -
กันยายน เป็นฤดูน้ำหลาก  หากดำเนินการไม่ทันจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะนำเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่... สท.ประเสริฐ  คำเวียงสา 
นายประเสริฐ คำเวียงสา อย่างที่ สท.จีรศักดิ์  ได้กล่าวถึงการนำโครงการเข้าแผนพัฒนาเทศบาล ผมอยาก

ทราบเป็นข้อมูลว่าในเมื่อเรามีโครงการเดิมอยู่แล้วเพราะเหตุใดจึงต้องมีการเข้า
แผนฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าออกไปอีก  

นายกเทศมนตรี กรณีที่ต้องมีการเข้าแผนพัฒนาเทศบาล  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายละเอียดและปริมาณงาน  จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
งานก่อสร้างที่จะทำด้วย เพราะหากไม่เป็นไปตามแผนฯ จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ให้ถูกต้อง  และขอแจ้ง
เรื่องการใช้เงินเหลือจ่าย  ทางผู้บริหารได้นำเสนอการปรับปรุงผิวจราจร ถนน
เทศบาล 4  งบประมาณ ล้านกว่าบาท ซึ่งเหลือจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนน
เทศบาล 1 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นงานประเภทเดียวกัน  งานหรือโครงการใด 
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 ที่สมาชิกสภาไม่เข้าใจ หรือมีเรื่องสอบถาม จะได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบได้ตอบ

คำถามให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน ซึ่งผมเมื่อตอบคำถามไม่ได้ทราบระเบียบทั้งหมด 
อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

ปลัดเทศบาล จากโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายได้ส่งเรื่องให้จังหวัดเพ่ือพิจารณาการขอใช้เงินและ
อนุมัติให้เทศบาลว่าสามารถใช้เงินได้  และตามเงื่อนไขของการของงบประมาณ
จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ซึ่ง
จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้หรือไม่ขึ้นอยู่ว่าจังหวัดแพร่จะพิจารณาได้เมื่อใด  
สำหรับโครงการปรับปรุงสระน้ำหน้าอำเภอนั้นได้ส่งเรื่องเข้าโครงการประสานแผน
อำเภอแล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้จะได้หาแนวทางในการตั้งงบประมาณเพ่ือ
มาดำเนินการซ่อมแซมต่อไปขอนำเรียนให้สภาทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะนำเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่... สท.จีรศักดิ์  ธนูมาศ 
นายจีรศักดิ์  ธนูมาศ ผมอยากจะขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสระน้ำหน้าอำเภอ ว่าควร

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วย เช่นมีน้ำพุไฟ เพ่ือตกแต่ง  สนามหญ้า จะได้ใช้เป็นจุดเด่น
ของอำเภออีกหนึ่งแห่งด้วย  สำหรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนในซอย ควร
แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าหากใครมีความต้องการในการขอน้ำประปาจะได้ให้มีการ
ติดตั้งวางท่อก่อนที่จะดำเนินการเพราะเมื่อมีการเทยางแล้วต้องมาเจาะทำให้พ้ืน
ถนนเสียอีกเกิดปัญหาซ้ำซ้อน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะนำเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่... สท.ประเสริฐ  คำเวียงสา 
นายประเสริฐ  คำเวียงสา ผมขอฝากเรื่องการวางดอกไม้จันท์ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด ทำให้มีการวางดอกไม้จันท์

ต้องมีระยะห่าง  แต่เท่าที่ผ่านมาเกิดความวุ่นวายพอสมควรเนื่องจากเกิดความ
สับสนของประชาชน อยากให้กองสาธารณสุขฯ ได้วางระบบการวางและกำกับให้
ประชาชนได้ทราบด้วย  

ประธานสภาฯ จากที่ผมสังเกตก็เป็นอย่างที่  สท.ประเสริฐฯ ได้ว่ามาจริง ของฝากให้กอง
สาธารณสุขฯ ได้กำกับดูแลด้วย ...ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา และ
ผู้นำชุมชนทีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ...
หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ในการประชุมวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากท่านผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับวันนี้ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 

 

ปิดประชุม เวลา  12.00  น 
 

ลงชื่อ           แสงแก้ว  กุดนาน้อย        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวแสงแก้ว  กุดนาน้อย) 
          เลขานุการสภาเทศบาลตำห้วยอ้อ 
 
 



-7- 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมือ่วันที่   7  สิงหาคม   2563 
 

ลงชื่อ     ประเสริฐ  คำเวียงสา 
    (นายประเสริฐ  คำเวียงสา) 

 

ลงชื่อ     สมคิด     ดอกเกี๋ยง 
  (นายสมคิด     ดอกเกี๋ยง) 

 

ลงชื่อ      ผจญ   จาคำมา 
   (นายผจญ  จาคำมา) 

 

ลงชื่อ               - 
    (นายจีรศักดิ์  ธนูมาศ) 

  

ลงชื่อ      ประสพ  ผัสด ี
(นายประสพ  ผัสดี) 

 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม    2563 

บรรลือ  ปวนเอ้ย 
(นายบรรลือ  ปวนเอ้ย) 
ประธานสภาเทศบาล 
 


